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Những ‘điểm mù’ ở cơ chế cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là nguyên nhân gây ra tình
trạng… có ‘phong bì’ trong hồ sơ đăng ký”

  

Thành lập DN: Đăng ký, hay là “xin”?

    

Lời toà soạn: Sau 7 năm ra đời, Luật Doanh nghiệp 2005 đang ngày càng bộc lộ nhiều bất cập,
đặc biệt trong việc điều chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp đại chúng. Với yêu cầu tái cấu
trúc toàn diện nền kinh tế đang đặt ra cấp bách hiện nay, môi trường kinh doanh, trong đó có
môi trường pháp lý, nhất là Luật Doanh nghiệp cần được sửa đổi, bổ sung để tạo điều kiện
thuận lợi hơn cho DN. Nhằm góp phần giải quyết yêu cầu đó, từ số này, ĐTCK sẽ đăng loạt bài
phản ánh những bất cập của Luật Doanh nghiệp 2005 từ một số góc nhìn khác nhau.

      

Khó đăng ký bởi luật chồng chéo

  

Đăng ký kinh doanh, nghĩa tại mặt chữ là khi có ý tưởng kinh doanh và muốn thành lập DN, chủ
đầu tư chỉ cần làm thủ tục đăng ký để khai sinh DN. Nhưng trên thực tế, thủ tục không phải là
“đăng ký” mà vẫn là “xin phép” để thành lập DN.

  

Luật Doanh nghiệp 2005 (Luật DN) là luật chuyên ngành về tổ chức, quản lý DN. Tuy nhiên, DN
không chỉ chịu chi phối bởi Luật DN mà còn chịu chi phối bởi rất nhiều luật có liên quan khác.

  

Trong chương trình rà soát lại Luật DN của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
(VCCI) đối với phần về thành lập DN, luật gia Cao Bá Khoát cho rằng, quy định tại Điều 3, Luật
DN còn nhiều điều chưa hợp lý. Điều khoản này quy định việc áp dụng theo Luật DN và luật
liên quan trong trường hợp đặc thù: việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của DN được
quy định tại luật khác thì áp dụng theo quy định của luật đó. Theo luật gia Cao Bá Khoát, đăng
ký DN là thủ tục khai sinh ra DN xuất phát từ ý tưởng thành lập DN, còn việc DN hoạt động hay
đầu tư như thế nào là quá trình phát triển ý tưởng kinh doanh. Chúng ta phải hiểu là, mọi DN
được thành lập, tổ chức, quản lý theo Luật DN, còn hoạt động thì có thể theo luật chuyên ngành
nếu như hoạt động đó liên quan đến luật chuyên ngành.
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Tuy nhiên, luật sư Trương Thanh Đức lại cho rằng, vẫn phải chấp nhận một số ngoại lệ: việc
“thành lập, tổ chức quản lý” phải theo cả luật riêng, điển hình là Luật Các tổ chức tín dụng - đã
quy định khác về việc thành lập, tổ chức và quản lý của các TCTD.

  

  

  

DN phải đăng ký ngành nghề theo danh mục có sẵn, nên nhiều khi phải chọn “đại” cho xong, vì
nghề mới của DN không có trong đó

  

  

Phạm vi điều chỉnh của Luật DN 2005 là việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của DN,
còn phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư là hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh.
Nhưng khi đi vào chi tiết thì hai luật này lại chồng chéo nhau. Chẳng hạn, liên quan đến vấn đề
hoạt động của DN, đáng lẽ, Luật Đầu tư chỉ cần điều chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư,
nhưng trên thực tế, lại điều chỉnh cả việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho DN
bằng quy định tại Điều 20, Luật DN 2005: Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh.
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Và những vấn đề khác

  

Tuy nhiên, những khó khăn mà DN phản ánh phần lớn không đến từ những điều luật mà là từ
văn bản hướng dẫn và cơ chế thực thi. Theo luật sư Trần Minh Hải, DN muốn được khai sinh
còn phải vượt qua cửa ải là những vùng cấm, hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện.
Để vượt qua, DN phải có chứng chỉ ngành nghề, có vốn đủ lớn, có nhân sự đủ trình độ…

  

Tự do kinh doanh cũng là một chủ trương lớn được Luật DN khuyến khích. Tuy nhiên, sự tự do
đó nằm trong khuôn khổ những ngành nghề nhất định được liệt kê trong một Nghị định về
hướng dẫn đăng ký kinh doanh. Khi có ý tưởng kinh doanh mới, rất có thể, ông chủ tương lai sẽ
không thể đăng ký ngành nghề như mong muốn mà chỉ có thể lựa chọn một ngành nghề từa
tựa trong danh mục có sẵn. Một công ty cung cấp dịch vụ đào tạo riêng biệt cho một ngành
nghề đã gặp phải vướng mắc như vậy. Ngành nghề mà công ty này muốn đăng ký không có
trong danh mục, do đó, công ty đã phải lựa chọn ngành nghề gần giống.

  

Một công ty khác đã lựa chọn được tên DN, song cán bộ đăng ký kinh doanh lại từ chối. Lý do
không phải là tên này vi phạm những điều cấm khi đặt mà chỉ đơn giản là tên nghe không
chuẩn, không phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh…

  

Không ít người đã bị trả lại hồ sơ đăng ký thành lập DN mà lý do hoàn toàn phụ thuộc vào cách
hiểu luật và sự chấp thuận của cán bộ quản lý đăng ký kinh doanh kiểu như vậy. Với trường hợp
DN nêu trên, khi sang đăng ký kinh doanh ở phòng đăng ký kinh doanh khác, cũng cái tên đó
đã được cán bộ đăng ký kinh doanh chấp thuận. Đây không phải là vấn đề đúng hay sai mà là
vấn đề về cơ chế làm việc và đôi khi, những “điểm mù” trong cơ chế này là nguyên nhân gây ra
tình trạng… trong hồ sơ có “phong bì”.

  

Một vấn đề khác cũng nhận được nhiều phản ánh từ phía các DN, đó là vấn đề ghi danh cổ
đông sáng lập trên Giấy chứng nhận ĐKKD. Theo quy định, trong 3 năm đầu thành lập, Giấy
chứng nhận ĐKKD sẽ ghi nhận thông tin sở hữu của cổ đông sáng lập. Sau 3 năm, thông tin
này không còn thay đổi và những cổ đông sáng lập sẽ được ghi danh cho tới khi công ty đóng
cửa. Nhiều DN, cổ đông cũng như các đối tác khi tham gia mua bán, chuyển nhượng cổ phần
cho rằng điều này không hợp lý. Những cổ đông đã không còn sở hữu cổ phần thì không cần
thiết phải ghi danh trên Giấy chứng nhận ĐKKD. Trong khi đó, những cổ đông chiếm cổ phần
chi phối thì cần thiết phải ghi nhận như vậy để giúp đối tác của DN tiện kiểm tra, xác minh.
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Một DN Đài Loan khi đầu tư vào Việt Nam đã thắc mắc: vì sao khi DN này đầu tư vào công ty
mới thành lập được 2 năm, số vốn không nhiều thì được ghi tên trên Giấy chứng nhận ĐKKD,
trong khi đầu tư vào công ty có thâm niên hoạt động hơn 10 năm và số vốn lớn lại không được
ghi nhận trên Giấy chứng nhận ĐKKD.

  

“Nếu biện giải là để vinh danh cổ đông sáng lập thì không cần thiết vì nguyên tắc của CTCP là
nguyên tắc đối vốn, người ta chỉ cần biết ai đang là cổ đông lớn, ông chủ lớn tại công ty mà
không quan tâm ai là người sáng lập công ty”, luật sư Trương Thanh Đức nói.

  

(Nguồn : www.tinnhanhchungkhoan.vn)
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